

No Gift Policy

จัดทำโดย

เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ไสยะอาด 2566" และ "งดรับดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ขอน้อมรับการแสดงความยินดีความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อเทศบาลทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป



**NO GIFT
POLICY**



เทศบาลตำบลเพชรพะงัน



077-377527



www.phetphangan.go.th





เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนาธรรมว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรมจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม



หมายถึง สิ่งใดๆหรือ บริการใดๆ เช่น เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ (บริการหรืออื่นๆที่มีมูลค่า) ที่มีข้าราชการและ เจ้าหน้าที่รัฐให้และได้รับนอกเหนือจากเงิน เดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ

ของขวัญ สามารถตีค่าราคาเป็นเงินหรือ อาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้

ของขวัญที่คิดราคาได้ (TANGIBLE GIFTS) หมายถึง สินค้าบริโภคต่างๆ ความ บันเทิง การต้อนรับ การให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำนัล บัตรลดราคาสินค้าหรือ บริการ และเงิน เป็นต้น

ของขวัญที่คิดราคาไม่ได้ (INTANGIBLE GIFTS AND BENEFITS) หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถ คิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ เช่น การให้บริการ ส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว การเข้าถึง ประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์ มากกว่าคนอื่นฯ

- นายพงศ์ศักดิ์ หาญกล้า -
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

